



สกย.จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินแก่เกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่อุทยานแห่งชาติ บูโด-สุโหงปาตี พร้อม เร่งส่งเสริมปลูกยางแบบผสมผสาน หวังสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้ชาวสวนยาง

- ThaiPR.net 9 ก.ค. 2558 กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

เมื่อเร็วๆ นี้ สกย. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้เดือดร้อนในอุทยานแห่งชาติบูโดและสุโหงปาตี ทางหน่วยงานรัฐได้เร่งสำรวจและดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ จากคณะกรรมการและคณะแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร มีเกษตรกร 5 ราย ได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดเป็นพื้นที่กว่า 32 ไร่ เป็นความร่วมมือระหว่างราษฎรและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม

นายบุญสืบ สังข์ขุบล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เรื่องพื้นที่ทำกินที่ขาดเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโดและสุโหงปาตีเป็นปัญหามานานแล้ว ซึ่งตอนนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ทำกินของเกษตรกร ที่ทางรัฐบาลมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปสำรวจจริงวัด เพื่อที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้ที่ทำกินแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้นเมื่อเข้าสู่หลักการอย่างถูกต้องเกษตรกรก็จะสามารถขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนได้ และทางสกย. จ.นราธิวาส ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลและให้การส่งเสริมปลูกยางพาราอย่างถูกต้อง ได้ลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโดและสุโหงปาตีพบว่า มีเกษตรกร จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายมะดีอ๊ะระ เยะตุเก น.ส.นารีมาน รีกาซอ นางสีตีลีเยาะ กาเจอร์ น.ส.สุชัยนะห์ วันมุฮำหมัด และ น.ส.มณฑนา ตาเห รวมพื้นที่ได้รับอนุญาตให้สามารถทำมาหากินได้ เพื่อประกอบอาชีพการทำสวนยางเป็นหลัก รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ทั้งนี้ เกษตรกรทั้ง 5 ราย จะได้รับหนังสือประจำตัวผู้ได้รับการสงเคราะห์ปลูกแทน โดยการสงเคราะห์ปลูกแทนครั้งนี้เป็นการปลูกแทนแบบผสมผสาน ซึ่งจะมีการปลูกพืชอื่นๆ ร่วมในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายบุญสืบ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบาเจาะ ที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์ อีก 6 ราย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขอสำรวจจริงวัดจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิจารณาเพื่อให้การอนุมัติ ซึ่งทาง สกย.จ.นราธิวาส จะคอยประสานงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพทำสวนยางอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป



10 กรกฎาคม 2558 หน้า 14

สุรินทร์จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่สนามหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ จ.สุรินทร์และ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงานระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคมนี้ ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร และเทคโนโลยี และเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลก มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการภาครัฐ เอกชน และอาเซียน อาทิ นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและโครงการ

พระราชดำริ และนิทรรศการของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางด้านการเกษตร รวมถึงการประกวดสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์สวยงาม

ผศ.อนุรัตน์ ลิ้มสกุล รองอธิการบดี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ บริเวณสนามกีฬากลาง จัดประกวดกล้วยน้ำว้า มะพร้าว น้ำหอม ข้าวสารหอมมะลิ การประกวดไก่ชนสวยงาม การโชว์ไก่ต่อ ไก่ตั้ง การประกวดกระบือ การแข่งขันออกแบบและตัดเย็บผ้าไหม และการประกวดผ้าไหมลายมัดหมี่ เป็นต้น



10 กรกฎาคม 2558 หน้า 13

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด แหล่งดำเนินธุรกิจครบวงจร



สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรในท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 เป็นประเภทสหกรณ์ชนกิจ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2514 โดยมีสมาชิกแรกตั้ง 246 คน และได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2514 เรื่อยมา และได้มีการขอเปลี่ยนแปลงประเภทสหกรณ์จากสหกรณ์ชนกิจมาเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมา

สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของสมาชิก ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ การรวมกันซื้อ รวมกันขาย เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ การระดมทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในสหกรณ์ นอกจากนั้นยังดำเนินการทั้งบริการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกอย่างครอบคลุม ทั้งด้านส่งเสริมสวัสดิการ

สังคม การส่งเสริมอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บิมน้ำมันบาง ธุรกิจ โรงสีข้าว โรงผสมอาหารสัตว์ โรงอบลด ความชื้นข้าวเปลือกและข้าวโพด รวมทั้ง โรงรมควันยางพาราประสิทธิภาพสูง

ด้านธุรกิจซื้อ ทางสหกรณ์ดำเนินการอย่างครบวงจร ได้ดำเนินการด้านตลาดกลาง เพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกเพื่อนำมาแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งยางพารา ข้าว และข้าวโพด ปัจจุบันนอกจากสหกรณ์จะเป็นจอร์รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกแล้ว ยังได้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารออกสู่ตลาด ด้วยตราสัญลักษณ์สินค้าของสหกรณ์เอง โดยกรรมวิธีการผลิตมีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทำให้โรงสีข้าวของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ทุกขั้นตอน การผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผู้บริโภคสามารถมั่นใจว่ากระบวนการผลิตข้าวสารของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ได้มาตรฐาน ข้าวทุกเม็ดคงคุณค่า มีคุณภาพ อร่อย สะอาด ปลอดภัย และพร้อมที่จะส่งออกไปหล่อเลี้ยงชาวโลกในนาม “ข้าวสารคุณภาพจากสหกรณ์ไทย”



10 กรกฎาคม 2558 หน้า A 7

ข่าวเด่นทั่วไทย

จีไทยอ้วตึงกองทุนแก้ลำน้ำเน่า

อุดรธานี — ชาวบ้าน 11 หมู่บ้านมีมติร่วมกันเรียกร้องให้โรงงานแปรรูปไทยอ้วยยางพารา บ้านโพนงาม ถนนอุดรธานี-สกลนคร ต.โพนงาม อ.หนองหาน ตั้งกองทุนจำนวน 22 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาลำน้ำห้วยใหญ่ ห้วยไผ่ และห้วยยาง ในเขต ต.โพนงาม ผักตบ และหนองหาน ระยะทางกว่า 20 กม. มานานกว่า 20 ปี



9 กรกฎาคม 2558 หน้า 16, 13

สปก.ชงคสช. จัด‘ม.44’ฟื้น รุกที่2ล้านไร่

สปก.ชงคสช.ใช้ม.44ฟื้นนายทุนรุก 2 ล้านไร่
นายกฯแนะเก็บค่าเช่ารีสอร์ทที่ผิดกฎหมาย
ต้านเลขาฯขอตั้งปฏิรูปที่ดินจังหวัดหลังเอี่ยว
อิทธิพลเงินจัดระเบียบที่สปก.

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สปก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
วานนี้ (8 ก.ค.) ถึงแผนการปฏิบัติงานและการ
แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดิน สปก.ว่า ประเด็น
ปัญหาของ สปก.ขณะนี้คือการเปลี่ยนมือ
ถือครองที่ดินระหว่างเกษตรกรด้วยกันซึ่งมี
250,000 ราย โดยการแก้ปัญหาอาจให้อภัย
เกษตรกรเหล่านั้นแทนการฟ้องร้องดำเนิน
คดีและหาทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่เปลี่ยนการ
ถือครองให้กับนายทุนเนื่องจากไม่ต้องการ
ทำการเกษตรกรรมต่อไปจนหลายแห่งมีการ
ก่อสร้างรีสอร์ท ทำสวนปาล์ม สวนยางพารา
การก่อสร้างอพาร์ทเมนท์ ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์
ซึ่งได้ส่งฟ้องไปแล้วทั้งเกษตรกรและไม่ใช
เกษตรกร

“การก่อสร้างรีสอร์ทที่ไม่ใช่บ้านตุ๊กตา
ที่จะนำไปวางไว้ แต่ต้องมีระยะเวลาการ
ก่อสร้างและมีคนรู้เห็นแต่ทำไมปล่อยให้
มีการดำเนินการ” นายสรรเสริญ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาผู้ถือ
ครองที่ดินรายใหญ่จำนวน 2 ล้านไร่ใน
จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว กระบี่ สุราษฎร์ธานี
นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี
กำแพงเพชร เลย เป็นต้น ซึ่งใช้ที่ดินในการ
ปลูกสวนปาล์ม หรือทิ้งพื้นที่ไว้โดยไม่ได้
ทำประโยชน์อะไรซึ่งยังไม่เข้าระบบอย่าง
ถูกต้อง

โดยขณะนี้ สปก.ได้เร่งดำเนินการใน

ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
เพื่อพูดคุยและจัดระเบียบการถือครอง
ก่อนจะนำเสนอ คสช.โดยอาจใช้ มาตรา
44 รัฐธรรมนูญชั่วคราว เข้าดำเนินการ

แต่ปรากฏว่าเพียงขั้นตอนในการ
หาข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้น
เนื่องจากได้รับข้อมูลว่าขณะนี้ 3 จังหวัด
คือ ปราจีนบุรี อุทัยธานี กำแพงเพชร ขอ
ปรับแผนการดำเนินการตรวจสอบการ
ถือครองที่ดิน แสดงให้เห็นว่ามีอิทธิพลเข้า
มาเกี่ยวข้อง ซึ่งในเดือน ก.ย.อาจจะมีการ
พิจารณาโยกย้ายเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินใน
บางจังหวัดที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอิทธิพล

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

: สปก.

เพื่อหาคนที่มีความเหมาะสมและตั้งใจทำงาน
ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้การแก้ปัญหาสปก.โดยเฉพาะ
กลุ่มอิทธิพล นักการเมืองค่อนข้างเป็น
ปัญหาลำบากเนื่องจากข้าราชการโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่มักจะเป็นคนของ
การเมือง ผลักดัน และให้การสนับสนุน
ให้ได้ความเจริญก้าวหน้า จากนั้นจึงทำงาน
เพื่อต่างตอบแทนกัน

สำหรับปัญหาการรุกที่ สปก.ที่วังน้ำเขียว
ได้ดำเนินการคืบหน้าไปมากในส่วน สปก.แต่
อัยการสั่งฟ้องไม่ถึง 10 คดีซึ่งมีปัญหามาก

ถึง120 แห่ง โดย 40% เป็นการถือครองของ
เกษตรกร ซึ่งก่อสร้างโฮมสเตย์ และเป็นของ
นายทุนอีก 70% ซึ่งการที่อัยการยังไม่สั่งฟ้อง
ทำให้เจ้าของกิจการยังคงสามารถดำเนินการ
ไปได้เรื่อยๆ อย่างน้อย 7-8 ปีทำให้ทุกวันนี้
สปก.เหมือนถูกชกฟรี

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้การแก้ปัญหาการ
บุกรุกป่าโดยเฉพาะสปก.นั้น นายกรัฐมนตรี
ได้ให้แนวทางว่าพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูก
ให้ดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ควรดำเนินโดยไม่ขัด
กฎหมายยึดมาเป็นของหลวงให้เอกชนเช่า ซึ่ง
ทำนุให้ไปศึกษาในรายละเอียดที่ผ่านออกชน
ข้าราชการที่รุกป่าพร้อมเจรจาและขอคืนพื้นที่
โดยมีข้าราชการใน จ.นครราชสีมาขอเจรจา

ต่อรองเพื่อขอเช่าพื้นที่สามปี แต่สปก.เดิน
หน้าฟ้องเอาผิดแต่หากคดีถึงขั้นสุดก็
อาจนำมาเป็นของหลวงและทำสัญญาให้เช่า
ให้ชัดเจนอีกครั้ง

ผู้ว่าฯตรึงลุยแก้รุกป่า3.7หมื่นไร่

วันเดียวกัน นายสมศักดิ์ ประวิษฐ
เทศมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิด
เผยว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินหรือป่าไม้เพื่อเข้าไปทำสวนยางพารา
ในท้องที่ จ.ตรัง ได้กำหนดการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกป่าไม้เชิงพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น
4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่บุกรุกที่ผลคดี
ถึงที่สุดแล้ว พื้นที่บุกรุกที่อยู่ระหว่างดำเนิน
คดี พื้นที่ที่อยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิหรือบุกรุก
ใหม่ และพื้นที่ที่ไม่ถูกบุกรุก

ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูก
บุกรุกปลูกยางพาราจะมีจำนวน 3 ชั้น คือ ชั้น

เตรียมการ เป็นการสำรวจพื้นที่ปลูกยางพารา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากนั้นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่
ปลูกยางพาราภาคสนาม พร้อมกำหนดแผน
ปฏิบัติงาน ชั้นปฏิบัติการ เป็นการบังคับใช้
กฎหมาย หรือมาตรการทางปกครอง และ
ชั้นฟื้นฟู เป็นการฟื้นฟูสภาพป่า หรือการนำ
ไม้ไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายในแผนปฏิบัติการ
เพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก
ปลูกยางพารา ประจำปี 2558 ในท้องที่ จ.ตรัง
จะประกอบไปด้วย พื้นที่ของกรมป่าไม้ จำนวน
1 แห่ง เนื้อที่ 23,900 ไร่ และพื้นที่ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน
4 แห่ง เนื้อที่ 13,249.25 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด
5 แห่ง เนื้อที่ 37,149.25 ไร่



ไทยบริติช

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

10 กรกฎาคม 2558 หน้า 7



เดลิ@ Web

กรมการเกษตร

www.doa.go.th/th เป็นเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รู้จักกรม แนะนำอาชีพดีและรองอาชีพดี ผู้อำนวยการผู้เชี่ยวชาญ วิทยุทัศน์ คำนิยม วัฒนธรรม เป้าประสงค์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ การแบ่งส่วน

<http://www.doa.go.th>



ราชการกรมวิชาการเกษตร ความก้าวหน้างานตามนโยบาย รมต. Hot Issues ย่างพาราการถ่ายโอนภารกิจ ตลาดเกษตรกร การปราบปรามปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และนอกจากนี้ยังมีเมนู **Roadmap** กระทรวงยุทธศาสตร์กรมวิชาการเกษตร ระบบทรัพยากรพัฒนาระบบราชการ เกษตรต่างประเทศ สรุปข่าวเกษตรคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช...



10 กรกฎาคม 2558 หน้า 8

“พาณิชย์” ปั่นแผนส่งออกพิเศษ

● ขอบเวลา 7 เดือน พุ่ง 1.4 แสนล้านบาทเทียบสหรัฐฯ

พาณิชย์ ทำแผนผลักดันส่งออกพิเศษ เน้นเจาะตลาด 4 สินค้า ที่มีมูลค่าการส่งออกมาก เพื่อให้อีก 7 เดือนที่เหลือของปีนี้ มูลค่าการส่งออกขึ้นมาได้อีก 1.4 แสนล้านบาทหรือค่าน้ำมันซีไอโอบริษัทฯ วางแผนต้นส่งออกก่อนเดินทางไปเกาะประดู ขายสินค้าจริง หรือผู้บริหารค้ารถยนต์ โคโยต้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ จีต้าร์วางเร่งตรวจสอบข้าวติดคดี เร่ง โละสต็อกข้าว เสื่อม 1.3 ล้านตัน สั่งพาณิชย์จังหวัดสำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อหาโรงงานไปเปิดกิจการและดูราคาสินค้าสู่ภัยแล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแผนพิเศษ เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 1.2% จากปีก่อน หรือมีมูลค่า 230,254 ล้านบาทหรือ 1.2% สหรัฯ และในอีก 7 เดือนที่เหลือของปีนี้ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 141,560 ล้านบาทหรือ 1.2% จากในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) สามารถทำการส่งออกได้เพียง 86,712 ล้านบาทหรือ 1.1% โดยจากนี้ไปกระทรวงพาณิชย์จะเน้นผลักดัน สินค้า 4 กลุ่มหลัก ที่มีมูลค่าการส่งออกมาก หรือ มีสัดส่วน 57% ของมูลค่าการส่งออกรวม ประกอบด้วย 1.กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ, วัสดุก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์ยาง, แผงวงจรไฟฟ้า, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ โดยต้องทำให้มูลค่าการส่งออก 7 เดือนสุดท้ายของปีนี้ เพิ่มขึ้นอีก 53,681 ล้านบาทหรือ 1.2% จากช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ 33,081 ล้านบาทหรือ 1.2%

2.กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่ ข้าว, อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป, ผัก

ผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป, น้ำตาล, ไม้สัดแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป ต้องเพิ่มอีก 12,413 ล้านบาทหรือ 1.2% จาก 7,575 ล้านบาทหรือ 1.2% 3.กลุ่มสินค้าปิโตรเคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ ต้องเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาทหรือ 1.2% จาก 6,292 ล้านบาทหรือ 1.2% และ 4.กลุ่มสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ ที่ไม่รวมทองคำ ต้องเพิ่มอีก 5,000 ล้านบาทหรือ 1.2% จาก 3,000 ล้านบาทหรือ 1.2% และสินค้าอื่นๆ ที่ต้องทำเพิ่มอีก 60,700 ล้านบาทหรือ 1.2% จาก 38,776 ล้านบาทหรือ 1.2%

“แผนผลักดันการส่งออกพิเศษ หรือ Track 2 ผมจะเน้นการเจาะเป็นรายตลาด ตามความต้องการของผู้บริโภค และกำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้ได้อย่างชัดเจน โดยจะดำเนินการควบคุมไปกับยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออก ผลิต หรือ Track 1 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำลังดำเนินการอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่าจะทำให้เป้าหมายการส่งออกปีนี้ขยายตัวได้ 1.2% ตามเป้าหมายแน่นอนแม้ภาคเอกชนคาดการณ์ว่าจะติดลบ”

สำหรับแนวทางที่จะดำเนินการในแผนพิเศษ กระทรวงพาณิชย์จะเน้นจัดคณะเดินทาง ไปเกาะประดูขายสินค้าในตลาดเป้าหมายอย่าง สหรัฯ จีน เน้นเจาะเมืองรองที่อยู่ตอนกลางของประเทศ รวมถึงตลาดที่มีศักยภาพ ซึ่งในเดือน ก.ค.นี้ จะนำคณะเดินทาง ไปประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อขายข้าว ผลิตภัณฑ์ยางพารา รถยนต์ และ ไปประเทศโมซัมบิก เพื่อเจรจาให้กลับมาซื้อ ข้าวไทยอีกครั้ง แต่ก่อนการเดินทาง จะเชิญ ภาคเอกชนมาหารือวางแผนผลักดันกันก่อน โดย สืบค้นหาหน้าจะเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของค้ารถยนต์ยักษ์ใหญ่ ทั้ง โตโยต้า, ฮอนด้า, บีเอ็มดับเบิล และมิตซูบิชิ มาหารือ หลังจากนั้น จะเป็นสินค้าแผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า ปีโตรเคมี เป็นต้น

“แผนการส่งออกปกติผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ที่ ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะทยอยเชิญ ผู้ซื้อสินค้าไทยของแต่ละประเทศมาไทย เพื่อ เจรจาซื้อสินค้า โดยในเดือน ก.ค.นี้ ทูตพาณิชย์ ประจำอยู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จะนำผู้ซื้อ มาเจรจาซื้อสินค้าไทยหลายรายการ ทั้งอาหาร อุตสาหกรรมหนัก สิ่งทอ ปีโตรเคมี เป็นต้น ซึ่ง จะช่วยเพิ่มยอดส่งออกของไทยได้ระดับหนึ่ง”

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่าแผนการระบายข้าว เสื่อมคุณภาพ (เกรตซี) ที่จะดำเนินการตลอด เดือน ก.ค.นี้ มีแผนจะระบายข้าวสารในสต็อก รัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวเกรดซีปริมาณ 1.3 ล้านตัน ให้กับอุตสาหกรรมเอทานอล โดยได้เร่งรัดให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบหลักฐานข้าวดังกล่าว ที่อยู่ในโกดังต่างๆทั่วประเทศให้เสร็จในเร็ววัน นี้ จากเดิมที่รับปากจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ก.ค. เพื่อจะได้นำมาขายได้ทันภายในเดือนนี้ โดยไม่ต้องทำให้การเปิดประมูลต้องล่าช้าออกไปอีก 1-2 เดือน เพราะจะเป็นช่วงที่ผลผลิตมัน ส่ำปะหลังออกสู่ตลาดพอดี และอาจกระทบกับ ราคามันสำปะหลังได้

“การมอบนโยบายให้กับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดทั่วประเทศได้สั่งการให้ดูแลค่าครองชีพ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และ ดูแลราคาสินค้าเกษตร รวมถึงให้พาณิชย์จังหวัด ที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสำรวจว่าจะสามารถผลักดันให้ภาคธุรกิจไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า ได้บ้าง เช่น ที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก เหมาะสม ตั้งโรงงานสิ่งทอ ก็ให้จัดทำข้อมูลเสนอมาที่คณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อทำแผน ผลักดันภาคเอกชนให้ไปลงทุนต่อไป”

10 กรกฎาคม 2558 หน้า 8

‘บักฉัตร’ลุยแผนพิเศษดันส่งออก

- นำเอกชนโรดโชว์ดึงดูดบาท.ร่วมงาน
- ล้งพณ.จังหวัดชายลีนค้าราคาถูก

พล.อ.ฉัตรชัย เติมน้ำแผนพิเศษผลักดันส่งตามเป้าหมาย 1.2% มูลค่า 2.3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เน้นสินค้า 4 กลุ่มหลัก พร้อมนำคณะเอกชนโรดโชว์เจรจาการค้าต่างประเทศ เชิญซื้อโอทยานยนต์ หรือ ดึงต่างชาติร่วมแสดงสินค้า ส่งพาณิชย์ทุกจังหวัดชายลีนค้าราคาถูกให้ประชาชน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแผนพิเศษเพื่อผลักดันการส่งออกปี 2558 ให้ได้ตามเป้าหมายโต 1.2% และมีมูลค่า 230,254 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับว่าในช่วง 7 เดือนที่เหลือต้องผลักดันมูลค่าการส่งออกอีก 141,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนพิเศษในการผลักดันสินค้า 4 กลุ่มหลัก ที่มีสัดส่วน 57% ของการส่งออกรวมขึ้นมา ได้แก่ 1.กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ประกอบด้วยรถยนต์ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า มีเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกอีก 53,631 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มีการส่งออกแล้ว 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป จะต้องมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มอีก 12,413 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากที่ได้มีการส่งออกไปแล้ว 7,575 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3.กลุ่มปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก จะส่งออกเพิ่มอีก 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า การผลักดันส่งออก จะดำเนินการผ่านกิจกรรมที่นำคณะเอกชนไปโรดโชว์เจรจาการค้าในต่างประเทศ และร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมผลักดันเป้าหมายและแผนการส่งออก เริ่มจากสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้บริหารระดับสูงหรือซีอีโอ กลุ่มยานยนต์ จากโตโยต้า ฮอนด้า บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) และมิตซูบิชิ มาหรือ ส่วนแผนการโรดโชว์ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ จะจัดคณะไปประเทศแอฟริกาใต้และโมซัมบิก เพื่อผลักดันกลุ่มข้าว ยางพารา รถยนต์ และสิ่งทอ เป็นต้น รวมถึงเพิ่มกิจกรรมขยาย

การส่งออกในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนเมืองใหม่ๆ รวมถึงการดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศมาร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้าด้วย

“แม้ภาคเอกชนออกมาระบุว่าตัวเลขการส่งออกปีนี้ติดลบ 2% แต่เราเชื่อว่าการเพิ่มแผนพิเศษจากแผนปกติจะช่วยผลักดันการส่งออกให้เป็นบวกได้ในปลายปีนี้” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้กับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศผลักดันความร่วมมือการสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์และค้าปลีกในทุกจังหวัด ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีกว่า 10,000 ราย ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชน รวมถึงให้สำรวจความต้องการและความเหมาะสมที่จะผลักดันธุรกิจให้เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้สรุปการดำเนินคดีเกี่ยวกับข้าวเสื่อมคุณภาพกับเจ้าของโกดังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำข้าวเสียออกระบายให้กับอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล ตามแผนที่กำหนดจะเปิดประมูลให้โรงงานผลิตเอทานอล 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ ปริมาณ 1.3 ล้านตัน จากข้าวเสื่อมที่มีอยู่ 4.6 ล้านตัน



เกษตรกรภาคอีสาน 20 จังหวัด จำหน่ายสินค้าในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 รวม 5 วัน ยอด
จำหน่ายกว่า 3 ล้านบาท
แหล่งที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
วันที่ข่าว : 9 กรกฎาคม 2558



นายพนรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตลาดเกษตรกรที่เป็นกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ที่มาจำหน่ายภายในงานวัน "วัน
เกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่
3 - 7 กรกฎาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ออกร้านจำหน่าย จำนวน 87 ราย ยอด
จำหน่าย 533,610 บาท - วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ออกร้านจำหน่าย จำนวน 89 ราย ยอดจำหน่าย 810,355
บาท - วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ออกร้านจำหน่าย จำนวน 89 ราย ยอดจำหน่าย 790,159 บาท - วันที่ 6
กรกฎาคม 2558 ออกร้านจำหน่าย จำนวน 91 ราย ยอดจำหน่าย 659,445 บาท - วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ออกร้านจำหน่าย จำนวน 91 ราย ยอดจำหน่าย 690,000 บาท รวมยอดจำหน่าย 5 วัน เป็นเงินจำนวน
3,483,569 บาท เนื่องจากมีเกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจชม ชิม ซื้บ ถึงเวลาประมาณ 4 ทุ่ม ทำให้
มียอดจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมากทุกวัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

Rewriter : มณีนรัตน์ ชาญชัยศิลป์


สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชน สนับสนุน ผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา เพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกร สวนยาง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ลำพูน

 วันที่ข่าว : 9 กรกฎาคม 2558

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชน
ถวายเป็นบุญคุณ และ ชื่นวามรอนงเท้ำ ให้แก่ วัด ในแต่ละพื้นที่ เพื่อ สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ ที่ทำ จาก
ยางพารา ช่วยให้ เกษตรกร ผู้ปลูก ยางพารา มีรายได้ เพิ่มมากขึ้น เป็นการแก้ปัญหาราคายางพาราคดต่ำ

นางสาว รตนพร กิตติกาศ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า พระพุทธศาสนา เป็นศาสนา ที่
ชาวไทย ให้ความเคารพ นับถือ ก่อน ประกอบพิธีทางศาสนา ประชาชน จะ ถอดรองเท้ำ ก่อน เข้า โบสถ์ ,
วิหาร หรือ หากเวียนเทียน ก็จะทำถอดรองเท้ำ ส่วนที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จะมี
แผ่น ยางพารา ปูรอง บริเวณหน้าวิหารและ บริเวณ โดยรอบ องค์พระบรมธาตุ เพื่อให้ ประชาชน
นักท่องเที่ยว ที่ มา สักการะ องค์พระบรมธาตุ หริภุญชัย ถอดรองรองเท้ำ และ วางรองเท้ำ ไว้ ก่อน ประกอบ
พิธี เพื่อ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับ วัดในประเทศไทย มี จำนวน 39,447 วัด แต่ละวัด จะมี โบสถ์
วิหาร ซึ่งในการประกอบพิธีทางศาสนา ประชาชน จะถอดรองเท้ำ ก่อน ประกอบพิธี หาก มีการใช้ แผ่น
ยางพารา วางไว้รองการถอดรองเท้ำ และ วางรองเท้ำบนชั้นวางรองเท้ำ ที่ทำจาก ไม้ยางพารา จะทำให้ดู
เป็นระเบียบ หาก พุทธศาสนิกชน จัดถวาย แผ่นยางพารา และ ชั้นวางรองเท้ำ เป็นการทำบุญ จะ ถือเป็น
การ สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ จากยางพารา ทำให้มีการ ใช้ยางพารา เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือ เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา อีกทางหนึ่ง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมกัน จัดทำผ้าป่า ถวายแผ่นยาง
พารา รองการถอดรองเท้ำ และ ชั้นวางรองเท้ำที่ ทำจาก ไม้ยางพารา และ ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน
ในแต่ละ พื้นที่ ร่วมกัน ทำบุญ โดยการ ถวายแผ่นยาง พารารองการถอดรองเท้ำ และ ชั้นวางรองเท้ำ
ให้แก่ วัด ซึ่ง ถือเป็นการทำบุญที่ได้ประโยชน์หลายประการ ผู้สนใจ สามารถ สอบถามรายละเอียด ได้ที่
สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053 530 923

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีรยุทธ ชนกล้าหาญ


Rewriter : เต็มพงศ์ กวาววิวงศ์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



รองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านเศรษฐกิจ ปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับการแข่งขันในตลาดโลก

 แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 วันที่ข่าว : 9 กรกฎาคม 2558

รองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านเศรษฐกิจ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับการแข่งขันในตลาดโลก" พร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มทางธุรกิจการค้าการลงทุนอย่างเต็มที่

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านเศรษฐกิจ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับการแข่งขันในตลาดโลก" ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร

โดยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาถึงนโยบายการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ว่า รัฐบาลมีนโยบายหลักที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ การปรับฐานการผลิตอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงการเพิ่มและสนับสนุนอุตสาหกรรมประเภทใหม่ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมของประเทศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่สร้างฐานการผลิตอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา และโปแตส การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการคมนาคมทั้งทางถนนและรถไฟ และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดน เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ พร้อมรองรับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก 5 เขตพื้นที่ (อ.แม่สอด จ.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด) เป็นการนำร่องพื้นที่จากแผนที่วางไว้รวม 10 เขต โดยจะเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับการเชื่อมโยงตลาดการค้าในอาเซียน ซึ่งจะสามารถทำให้การค้าชายดีขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการรวมกลุ่มกันของนักธุรกิจ สมาคมการค้าต่างๆ ในประเทศไทยอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

Rewriter : ชนิตา ศรีปัญญา


สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



เกษตรอำเภอย่านตาขาว จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แหล่งที่มา : สวท.

ตรัง

 วันที่ข่าว : 9 กรกฎาคม 2558

นายชลิษฐ์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำเกษตรกรเรื่องประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุน จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี 2558 โดยตั้งเป้าหมายจัดขึ้นในทุกอำเภอ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอละ 300 คน

สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จึงจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (field day) เพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ ขึ้นในวันนี้ (9 กรกฎาคม 2558) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา) ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการบริหารจัดการน้ำ กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในฤดูกาลใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เริ่มต้นผลิตในฤดูกาลนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์


Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ธ.ก.ส. สระแก้ว แจงผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 2558 เน้นแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและมุง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

 วันที่ข่าว : 7 กรกฎาคม 2558

วันนี้ (7 ก.ค.58) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว จัดแถลงผลการดำเนินงานปีบัญชี 2558 ต่อสื่อมวลชน ที่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชกส. บ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว เผยผลการแก้ปัญหาให้เกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ ของ ชกส. มีผลดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ และเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายบุรฉัตร บุญประกอบ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ในปีบัญชี 2558 ธนาคารมีนโยบายสำคัญ 6 เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน การสร้างการเจริญเติบโตใหม่ การสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน การเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์กร ซึ่งผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยของจังหวัดสระแก้ว ผ่านระบบ ธ.ก.ส. 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปลดปล่อยหนี้สิน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ หรือมี เหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถ ประกอบ อาชีพได้ ซึ่งมีลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณา 66 ราย โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต่ำ โดยผ่านการประเมินศักยภาพแล้วปรากฏว่า ยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพแต่มีปัญหาในการชำระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนัก ซึ่งมีลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณา 1,528 ราย และโครงการปรับขยายระยะเวลาชำระหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการงดทำนาปรัง และราคาขายพาราตกต่ำ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาชำระหนี้ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับรายได้ไปแล้ว ซึ่งมีลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณา 199 ราย



- 2 -

ส่วนด้านพัฒนาลูกค้าและชุมชน โครงการชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเกษตรกรโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาระดับตำบลตามบันได 3 ขั้น จำนวน 78 ชุมชน ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ทั้ง 4 ศูนย์ในพื้นที่สระแก้ว

อย่างไรก็ตาม ในด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าจังหวัดสระแก้ว รวมทุกกลุ่มลูกค้ารวมทั้งสิ้น 10,074 ล้านบาท มียอดเงินฝาก 7,300 ล้านบาท ผลการดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 842 ราย จำนวน 10,266 ไร่ จำนวนเงิน 10.26 ล้านบาท โครงการชดเชยรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 31,875 ราย จำนวน 379,192 ไร่ จำนวนเงิน 379.19 ล้านบาท ผลการดำเนินงานการแก้ไขหนี้ของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน จำนวน 379 ราย จ่ายสินเชื่อทั้งหมด 33.91 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประจักษ์ สารการ


Rewriter : มณีนรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 9 กรกฎาคม 2558

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้

- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 48.89 บาท
- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5 % กิโลกรัมละ 49.39 บาท
- ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 47.65 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 51.27 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 50.65 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 50.05 บาท
- ยางฟอง กิโลกรัมละ 49.90 บาท
- ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 46.20 บาท

มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 274,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน

ยางแผ่นดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ยางความชื้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวลดลง 5 สตางค์ ต่อ ก.ก.

น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 45.75 บาท ปรับตัวลดลง 25 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ราคายางตลาดล่วงหน้า -ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 54.68 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 34 สตางค์ ต่อ ก.ก.

-ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 65.02 บาท ต่อ ก.ก ปรับตัวลดลง 16 สตางค์ ต่อ ก.ก.

-ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 54.36 บาท ต่อ ก.ก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.06 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ์ พิทักษ์มงคล Rewriter : วสันต์พรพร ขำเจริญสิน

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th